

# ทส.จ่อถกพม่าแก้ฝุ่นพิษ พายุถล่มพิจิตร-โคราช

ฝุ่นพิษภาคเหนือเริ่มดีขึ้นเกินมาตรฐาน 2 สถานี  
ผู้ว่าฯถก 5 อำเภอเร่งลดจุดความร้อน ประสาน  
เมียนมาแก้ควันไฟ (อ่านต่อหน้า 7)

## ฝุ่นพิษ

### 'บิกตู'ห่วงประช.เผชิญภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอช. ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งหน่วยงานภายใต้ กอช.ได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์น้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 แล้ว โดยกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้ตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ และสถานีโทรมาตร นอกจากนี้ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน เร่งตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำและจัดการทำแผนงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งกีดขวางทางน้ำ และปรับปรุงซ่อมแซมให้แล้วเสร็จทันฤดูฝนนี้ โดย GISTDA ตรวจสอบปริมาณวัชพืชผักตบชวาด้วยดาวเทียม และกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำแผนงานและมอบหน่วยงานดำเนินการในทางน้ำที่รับผิดชอบให้เสร็จทันฤดูฝน

### เน้นย้ำน้ำดื่ม-เกษตรไม่ขาดช่วง

นางนฤมลกล่าวอีกว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 24 จังหวัด การประสานครหลวงและกรมชลประทานได้แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อบาดาล รวมสะสม 1,252 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาคแจกจ่ายน้ำสะอาดแล้ว 54.15 ล้านลิตร กรมทรัพยากรน้ำสนับสนุนน้ำสะอาด 10.33 ล้านลิตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่รับน้ำ 7 อ่างเก็บน้ำในเขต จ.จันทบุรี จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี เพิ่มน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำภาคตะวันออก “นายกรัฐมนตรีห่วงใยความเพียงพอของปริมาณน้ำ โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี ซึ่งใช้น้ำหลายภาคส่วนทั้งอุปโภค-บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว สั่งการให้กระทรวงเกษตรกำหนดมาตรการให้มีน้ำเพียงพออย่างต่อเนื่อง ร่วมกับกรมชลประทาน และมอบหมายให้ทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำระยะเร่งด่วน พร้อมกำชับให้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ตามแผนที่วางไว้ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อคลี่คลายปัญหาและขอความร่วมมือเกษตรกรให้เพาะปลูกหรือรดเว้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ สำหรับประชาชนทั่วไปร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด”นางนฤมลกล่าว

ฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน 2 สถานี  
วันเดียวกันกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ตรวจวัดค่าฝุ่นรวม 26 สถานี พบค่าฝุ่นระหว่าง 28-155 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) มี 2 สถานี คือ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 146 มคก./ลบ.ม. และ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 155 มคก./ลบ.ม.

### ฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน 2 สถานี

ส่วนพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) มี 11 สถานี ในพื้นที่ จ.เชียงราย, จ.เชียงใหม่, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.ลำพูน, จ.พะเยา, จ.น่าน และ จ.ตาก ขณะที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 49 - 170 มคก./ลบ.ม. ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 120 มคก./ลบ.ม. มีค่าเกินมาตรฐาน 1 สถานี คือ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

### ประสานเมียนมาแก้ฝุ่นควัน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน จนถึงวันนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ ทส. และผู้บริหาร ทส.ใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ภาคเหนือ โดยวันนี้อยู่ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ยอมรับว่าพื้นที่นี้ ปริมาณ

ฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ยังเกินมาตรฐานอยู่ ช่วงเช้าวัดได้ประมาณ 155 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร แม้ปริมาณจุดความร้อน หรือฮอตสปอต จะลดลงมากกว่าครั้งนับแต่วันที่มีปริมาณสูงสุด แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว มีร่องลมซึ่งจะรับปริมาณหมอก ฝุ่นควันจากพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน คือ เมียนมา โดยตรง ทำให้เกิดหมอกฝุ่นควันในพื้นที่แห่งนี้ยังสูงเกินมาตรฐานอยู่ อย่างไรก็ตาม นายประลอง ดำรงไทย อธิบดี คพ. จะหารือเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษของเมียนมาภายในสัปดาห์นี้

### วิถีไอคอนเพื่อเรนซ์ไฟป่า

ส่วนสถานการณ์ไฟป่าใน พ.ต.จ.ระยอง กมลเพชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับตัวแทน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ณ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายขึ้น จุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าวันนี้พบจุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่เพียง 88 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 58 จุด ป่าอนุรักษ์ 29 จุด และเขต ส.ป.ก. 1 จุด

พล.ต.จ.ระยองกล่าวว่า ขอให้ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน 14 ชุด ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ให้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากป่าโดยไม่เผาป่า รวมทั้งเข้าพื้นที่ป่าพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ และทหารในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา

### ถก 5 อำเภอจุดความร้อนพุ่ง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.อ.อำนาจ รอดสวัสดิ์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีให้ดูแลการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมกับคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเรียกประชุม 5 อำเภอที่มีจุดความร้อนมากที่สุดในเข้าวันนี้คือ อำเภออมก๋อย กัลยาณีวัฒนา ฮอด แม่แตง แม่แจ่ม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อเร่งติดตามการแก้ไขและปรับแผนการดำเนินงาน นายเจริญฤทธิ์กล่าวว่า ให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเข้าไปในพื้นที่ป่าอีก และเมื่อพบ



จุดความร้อนขึ้นให้เร่งดับไฟ และจัดทีมสนับสนุนเข้าตรวจสอบหลักฐานการกระทำผิดทันที โดยต้อง

บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดความเกรงกลัว และต้องทำความเข้าใจกับสร้างการรับรู้เรื่องการเผาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการแจ้งเตือนด้านคดีจาก 10 อำเภอ รวมถึงตั้งแต่วันที่ประกาศห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาดรวมทุกพร.บ.ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม-10 เมษายน 2563 จำนวน 998 ราย

พล.อ.อำนาจกล่าวว่า นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าชัดเจนดี หากขาดแคลนสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ อากาศยาน ให้รีบแจ้งจะได้ให้นำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

### ฝุ่นเชียงใหม่ยังสูงเกินมาตรฐาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่ายังคงเป็นพื้นที่สีแดง-ส้ม ค่ามลพิษทางอากาศและฝุ่นจิ๋ว ยังอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ยังเกินไปจาก 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานอยู่มาก จากการตรวจสอบด้วยแอปพลิเคชัน AirCMI พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเมื่อเวลา 10.00 น. สูงสุดอยู่ที่ อ.กัลยาณิวัฒนา วัดได้ 529 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตัวเมืองเชียงใหม่ 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่มลพิษทางอากาศแย่อันดับ 2 ของโลก ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูง 178 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองจากเมืองเดลีประเทศอินเดีย 184 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

### โคราช-พิจิตรพายุฝนถล่ม

ที่หอประชุม อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนางณัฐฉิณีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำถุงยังชีพมามอบให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลหนองบัวสะอาดและตำบลขุนทอง ที่บ้านเรือนเสียหาย 150 หลังคาเรือนจากพายุฤดูร้อน โดยมอบผ่านผู้นำชุมชนมาเป็นตัวแทนชาวบ้านรับมอบถุงยังชีพในครั้งนี้

ที่ จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดพายุฤดูร้อนฝนถล่มบ้านเรือนพังเสียหายในพื้นที่อำเภอลากเหล็ก จ.พิจิตร 3 ตำบล เกือบ 30 หลังคาเรือน ต้นไม้หักโค่นทับเส้นทาง เบื้องต้นป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรประสานฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น เข้าตรวจสอบให้การช่วยเหลือ เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือซ่อมแซมให้ชาวบ้านมีที่พักอาศัย และประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลืองบประมาณ

### มือมีดมอตัวแทงจนท.

ส่วนที่ จ.กาญจนบุรี นายนิพนธ์ จ้างงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยความคืบหน้าคดีคณะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี จับกุม นายวศิน กากี อายุ 28 ปี พร้อมของกลางซากเสียดงควา ซากตะกวด 1 ซาก น้ำผึ้งป่า 1 กิโลกรัม มีดได้ 1 เล่ม

(อ่านต่อหน้า 10)

### ต่อจากหน้า 7

### ฝุ่นพิษ

ในข้อหาล่าสัตว์ป่าสงวน โดย 1 ในผู้ต้องหาที่หลบหนีไปได้ได้นั้นได้ใช้มีดเหน็บแทงแขนเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 1 นาย เหตุเกิดบริเวณกลางป่าหุบซ้อย หมู่ 1 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ ว่าล่าสุดนายวศินให้การเท็จทั้งหมด แท้ที่จริงแล้วผู้ต้องหาที่หลบหนีไปได้ 3 คนนั้นเป็นคนในครอบครัวของนายวศินทั้งสิ้น โดยมีพ่อ พี่ชาย และน้องชาย ได้ร่วมขบวนการล่าสัตว์ครั้งนี้ โดยพ่อของนายวศินเป็นคนใช้มีดเหน็บแทงเจ้าหน้าที่ ล่าสุดช่วงเช้านายสมเดช กากี อายุ 57 ปี พ่อนายวศิน เข้ามอบตัวที่ สก.ด่านแม่แฉลบ

### 'ธรรมนัส'จีเช็กที่ส.ป.ก.พิटकม.

วันเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทั่วประเทศ ว่า ส.ป.ก.เห็นถึงความสำคัญของโครงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคเกษตร จากวิกฤตโควิด-19 จึงเสนอ 3 โครงการ เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก.ดังนี้ 1.โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน 2.โครงการชุดบ่อบาดาลโซลาร์เซลล์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และ 3.โครงการฝายชะลอน้ำ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้ ก่อนที่จะดำเนินโครงการ ส.ป.ก.ต้องรับตรวจสอบการถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อนำที่ดินมาจัดสรรให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และต้องการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้องส่งเสริมการตลาดนำการผลิต และการเชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรให้มีอาชีพ โดยการลดภาระหนี้สิน และการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ